



# แนวน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13750

หน้า: 1 (ล่างขวา), 10

Col.Inch: 40.99 Ad Value: 36,891

PRValue (x3): 110,673

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อยู่ได้ไม่ต้องห่วง 'ธาริต'บอกเมีย-ญาติเข้าเยี่ยม

# อยู่ได้ไม่ต้องห่วง 'ธาริต'บอกเมีย-ญาติเข้าเยี่ยม ผบ.คุกให้สอนวิชากม. กลุ่มนักโทษในเรือนจำ

"เมีย-ญาติ" รุดเยี่ยม "ธาริต" ให้กำลังใจหลังเข้าเรือนจำ ฐานหมิ่นประมาท "สุเทพ" กรณีก่อสร้างโรงพัก 396 แห่ง เจ้าตัวบอก "อยู่ได้ไม่ต้องห่วง" ด้าน "ผบ.เรือนจำ" ให้ช่วยสอนวิชากม.แก่เพื่อนักโทษ

▶▶ ต่อ : ธาริต -หน้า 10

## ธาริต

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายกฤษ ณะสร้อยทิพย์ ผู้บัญชาการพิเศษ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการควบคุมตัว นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้ต้องขังในคดีหมิ่นประมาท นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี กปปส.ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น โดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 ในคดีก่อสร้างโรงพักทดแทน 396 แห่ง ว่า ได้รับรายงานว่า นายธาริต ได้รับทราบระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวันภายในเรือนจำแล้ว และไม่ได้รับร้องขออะไรเป็นพิเศษ ตอนนี้จะเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วและวันนี้เจ้าหน้าที่มีการประชุมเทศผู้ต้องขังใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบและวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ

ส่วนเรื่องโรคประจำตัวก็มีเหมือนผู้สูงอายุทั่วไป นายธาริตได้มีการเตรียมยามารับประทานตามแพทย์สั่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ญาติได้มาเยี่ยมและนำเงินฝากเข้าบัญชีสำหรับผู้ต้องขังใช้ซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการภายในเรือนจำ ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนสามารถใช้บัตรสมาร์ตการ์ดและสแกนนิ้วมือซื้อของได้วันละ 300 บาทต่อคน โดยเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมเวลา 08.00-15.00 น. วันจันทร์-เสาร์ ตามวันเวลาราชการ

นอกจากนี้ จะให้นายธาริตใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายไปเป็นผู้ช่วยผู้คุม คอยสอนความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆ เพราะในเรือนจำมีผู้ต้องขังที่เรียนวิชากฎหมาย ซึ่งเป็นโครงการของทางเรือนจำอยู่แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ จะพิจารณาปรับไปอยู่แดนอื่นตามความเหมาะสม

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ พร้อมด้วยญาติ พี่น้องและกลุ่มเพื่อนสนิท ได้เดินทางไปเยี่ยมนายธาริต ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยได้พูดคุยและให้กำลังใจ นายธาริต โดยนายธาริตบอกกับภรรยาว่า "อยู่ได้ไม่ต้องห่วง ให้ทำหน้าที่ของตนเองไม่ต้องกังวล"